

SEยื่นไฟลิ่งเข้าmai จ้อไอพีโอ60ล.หุ้น

ทับหุ้ - SE ยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชยกรรม บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) → **อ่านต่อหน้า39**

รวมกว่า 3,500 รายการผ่านช่องทางจำหน่ายทางตรงให้แก่ผู้ใช้งานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมาหลักที่ได้รับงานจากเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาช่วงและผ่านช่องทางร้านค้าปลีก



SE

(ต่อจากหน้า 40)

เปิดเผยว่า บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ปัจจุบัน บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 90 ล้านบาท ทั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบบีม อุปกรณ์ในการบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุวิศวกรรม

ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองในการบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง โดยมุ่งเน้นจัดหาสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในระดับสากลและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร จึงได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและคู่ค้าที่อยู่ในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นางสาวอรสา วิมลเสลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 22 ปี โดยมีแบรนด์สินค้าชั้นนำในระดับสากลที่บริษัทเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบบีม อุปกรณ์ในการบวนการผลิตและระบบท่อรวมถึงวัสดุวิศวกรรมอย่างครบวงจรกว่า 40 แบรนด์